

ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๒๑.๒/ว ๕๒๗



ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี สป.๑๘๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ฝั่าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขณะนี้พบผู้ป่วยในอีกหลายเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีการตรวจพบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแต่ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย

จังหวัดสระบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฝั่าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้โดยสาร และการกักกันโรค เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรค ด้านการประสานหน่วยงาน การสื่อสาร ความเสี่ยงกับประชาชน เป็นต้น

๒. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ให้ประชาชนลดความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจามด้วยกระดาษทิชชู หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด และปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน

๓. อำเภอ ทุกอำเภอ และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง สร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยสื่อสารข้อเท็จจริง และแก้ไขกรณีข่าวลือต่างๆ ให้รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยให้ใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนประชาชนจิตอาสา สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สมิตะสิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๒๒-๕/โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๒๑

E-Mail : dpmsaraburi@hotmail.com